
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันที่ 8  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมอาคารประชาปราโมทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

********************** 

 
ผู้มาประชุม 

    
 
1 นายสหภาพ กะเปราะน้อย ประธานสภา นายสหภาพ กะเปราะน้อย 

 
2 นายสมร  ทองตัน รองประธานสภา นายสมร  ทองตัน 

 
3 นายแมน เปียยะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 นายแมน เปียยะบุตร 

 
4 นายศรัทธา เจือหอม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 นายศรัทธา เจือหอม 

 
5 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 นายชูชาติ ทรัพย์ทวี 

 
6 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 น.ส.เบญจวรรณ ปานพันธ์ 

 
7 นายปิยะพงษ์ ชูชื่น เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย นายปิยะพงษ์ ชูชื่น 

       ผู้ลาประชุม 
           ผู้ไม่มาประชุม 
        

 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 
    

 
1 นายสขภณ เพ่ิมสิน นายก อบต. นายสขภณ เพ่ิมสิน 

 
2 นายไทย พุกพัน รองนายก อบต. นายไทย พุกพัน 

 
3 นางสาวอัญชลี หาญณรงค์ รองนายก อบต. นางสาวอัญชลี หาญณรงค์ 

 
4 นางสาวพัชรา ผ่องศรี เลขานุการนายก อบต. นางสาวพัชรา ผ่องศรี 

 
5 นางสาวพจมาน  พูลกิจ ผู้อ านวยการกองคลัง นางสาวพจมาน  พูลกิจ 

 
6 นายพรอนันต์ สาพิมพ์ ผู้อ านวยการกองช่าง นายพรอนันต์ สาพิมพ์ 

 
7 นางอัชรา เสริมทรัพย์ หัวหน้าส านักปลัด นางอัชรา เสริมทรัพย์ 

 
 เริ่มประชุมเวลา  09.45  น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

 ประธาน  - ขอแจ้ ง ให้สมาชิก  อบต.  ทุกท่าน  ทราบว่าด้ วยนางสาว เช่นดาว   นพศรี                      
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย เป็นผู้ผ่านการสรรหาโดยการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้โอนย้ายไปด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น 
ระดับกลาง) สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมผักเบี้ย ที่ 107/2565 ลงวันที่  29  เมษายน 2565   มีผลท าให้ ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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แหลมผักเบี้ยว่างลง ตั้ งแต่วันที่  2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้น มา โดยระหว่างที่ ไม่มีผู้ ด ารงต าแหน่งปลัด                    
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้แต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ตามค าสั่งที่ 106/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามล าดับ ดังนี้ 
1. นางสาวพจมาน  พูลกิจ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (คนที่ 1)  
2. นายพรอนันต์  สาพิมพ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (คนที่ 2) และ 
3. นางอัชรา  เสริมทรัพย์  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
เป็นผู้รักษาราชการแทน 
  มติที่ประชุม - รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน  - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2565 ให้สภาทราบ 
 ศรัทธา  - จากผลการตรวจรายงานการประชุม ไม่พบจุดที่ต้องแก้ไข 
 ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมอีกครั้งก่อนลงมติ 
 ประธาน  - เมื่อทุกท่านตรวจดูเป็นเวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอถามมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  11  เมษายน  พ.ศ. 2565  
กรุณายกมือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
  

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
 ประธาน  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ประธาน  - ไม่มี  

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 

 5.๑ เรื่อง เลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
 ประธาน  - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเช่นดาว  
นพศรี  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเลขานุการสภาฯ 
คนเดิมได้โอนย้ายไป อบต.อ่ืน จึงท าให้ไม่มีเลขานุการสภาฯ ตามที่แจ้งต่อสภาแล้วนั้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) มาตรา 57 ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอ่ืนใดตามที่ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
 ประธาน  -  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ คนเดิมพ้นจากต าแหน่งเนื่องจาก 
โอนย้ายไป อบต.อ่ืน  
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 มติที่ประชุม -  เห็นชอบ  
 ประธาน - เสนอเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศค าสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับกิจการของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปประชุมสภาท้องถิ่น 
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
(๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก 

ประธานสภาท้องถิ่น 
(๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืนตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ 

หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔) ข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 
 ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และขอผู้รับรอง 2  
ท่านครับ 
 ชูชาติ - ขอเสนอนายศรัทธา  เจือหอม  เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ  
 ประธาน - ผมขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 ผู้รับรอง - ๑. นายแมน  เปียยะบุตร 

   ๒. นางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
 มติที่ประชุม - ไม่มี 
 ประธาน - ถ้าไม่มีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น  
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  
ดังนั้น มีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงผู้เดียว ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต.แหลมผักเบี้ย (ชั่วคราว) ได้แก่ นาย
ศรัทธา  เจือหอม  ขอเชิญปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) 
 มติที่ประชุม - รับทราบ 

 เลขานุการสภาฯ - ขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เลือกนายศรัทธา  เจือหอมท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
(ชั่วคราว)  (ชั่วคราว)   

 

5.2 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาฯ (แทนต าแหน่งที่ว่าง)  
 ประธาน  - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) นายศรัทธา  เจือหอม ชี้แจง 
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 เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
 (ชั่วคราว) (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑5 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รอง 
ประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
(2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น
ที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง
เป็น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
 ประธาน - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการสภาฯ (แทนต าแหน่งที่ว่าง) และขอ 
ผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 ชูชาติ - ขอเสนอ นางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ เป็นเลขานุการสภาฯ ครับ  
 ประธาน - ผมขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 ผู้รับรอง - ๑. นายแมน  เปียยะบุตร 

   ๒. นายศรัทธา  เจือหอม 
 ประธาน - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  
 มติที่ประชุม - ไม่มี 
 ประธาน - ถ้าไม่มีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา 
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้น 
ได้รับเลือก ดังนั้น มีผู้ถูกเสนอชื่อเพียงผู้เดียว ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต.แหลมผักเบี้ย ได้แก่ นางสาว
เบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 มติที่ประชุม - รับทราบ 

 เบญจวรรณ -  ขอขอบคุณท่ีสมาชิกสภาฯ ได้เลือกดิฉันท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ส.อบต.  
 

   5.3 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  
   พ.ศ. 2565 

ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก  - เรียนท่านประธาน  ตามหนังสืออ าเภอบ้านแหลม ที่ พบ 0518/ว 154  ลงวันที่  

16  มิถุนายน  2565  แจ้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอบ้านแหลม  
ตามโครงการสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  อ าเภอบ้านแหลม
ประจ าปีงบประมาณ 2566  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3  พ.ศ.2561   

ข้อ 22/2  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริงานพระ
ราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รบความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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ดังนั้นจึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  พ.ศ.2565  มาให้สภา

พิจารณาผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ในรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านประธานแล้ว 
ประธาน  - มีท่านใดจะสอบถามขอเชิญ 
ชูชาติ  - ไม่ทราบว่าโครงการนี้ทางอ าเภอน าเงินไปด าเนินการเกี่ยวกับอะไรครับ 
นายก  - ตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งอ าเภอบ้นแหลมได้แจ้งว่าให้การสนับสนุนชมรม 

TO BE NUMBER ONE ของอ าเภอในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
สมาชิกของชมรมฯ และก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  

ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมว่า
ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  พ.ศ.2565  กรุณายกมือ 

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
 

  5.4  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง  
 นายก  - เรียนท่านประธาน เนื่องจากโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565  มีค่าถมดิน โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยที่ยังไม่ได้ก่อ 
หนี้ผูกพัน จ านวน  2,000,000  บาท  ซึ่งดูระยะเวลาแล้วไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ และ 
ผู้บริหารเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการต่อไป จึงขออนุมัติกันเงิน  
ทั้งนี้การขออนุมัติกันเงินตามรายการต่าง ๆ ที่ผมได้เสนอมานั้น  เป็นอ านาจของสภาในการพิจารณาและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 59  ผมขอชี้แจงเพียง
เท่านี้ 
 ประธาน  - ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินโครงการโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  งบประมาณ  2,000,000  บาท  กรุณายกมือ 
 สมร  - ผมอยากสอบถามว่าท าไมเราถึงต้องกันเงินงบประมาณโครงการนี้ 
 นายก  - ผมขออนุญาตท่านประธานให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงเรื่องนี้ครับ 
 ประธาน  - อนุญาต 
 พรอนันต์ - เนื่องจากตอนนี้ระเบียบของทางกรมธนารักษ์และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการจัดท าแผนไม่สอดคล้องกัน เนื้อที่ของประมงมีอยู่ประมาณ 9 ไร่เศษ ประมงท าเรื่องคืนมาให้กับกรมธนา
รักษ์  ซึ่งระเบียบของกรมธนารักษ์ถ้าจะท าเรื่องขอใช้จะต้องมีงบประมาณก่อนถึงจะท าเรื่องขอใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์
ได้  เราจึงต้องตั้งงบประมาณมาท าการถมดินไว้เพ่ือจะได้ท าเรื่องขอใช้ที่จากกรมธนารักษ์  ตอนนี้ได้งบประมาณแล้วจึง
ท าเรื่องขอไปที่กรมธนารักษ์แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา ทางผมและผอ.กองคลังจึงได้ไปติดตามทวงถามจาก
กรมธนารักษ์มีจุดที่ต้องแก้ไขในแบบแปลนเพิ่มเติมส่งไปให้ใหม่เพ่ือให้ทางกรมธนารักษ์ท าเรื่องอนุญาตกลับมาให้เรา
ต่อไป  แต่ในส่วนของอบต.ระเบียบในการจะก่อสร้างจะต้องมีท่ีดินก่อนถึงจะท าเรื่องได้ มันก็เลยดูจะขัด ๆ กันไปหน่อย 
 ชูชาติ  - ที่อยากให้ชี้แจงเพราะบางครั้งมีชาวบ้านถามทางสภา อบต.จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
 นายก  - เดี๋ยวจะให้ทางอบต.ลงเพจเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบอีกทางเรื่อง
การกันเงินงบประมาณครับ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
 ประธาน  - สรุปว่าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยสภามี
มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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  5.5  ขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยว่าด้วยการ
   ด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 

ประธาน  - ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจง 
เลขานุการสภา - เรียนท่านประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้รับแจ้งจากอ าเภอ

บ้านแหลมว่าพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  เมื่อ
วันที่  24  กุมภาพันธ์  2565  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมาตรา 
9 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น  ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 254  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพ่ือเสนอ 

ข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542  มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยจึงจ าเป็นต้องออกระเบียบเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย  ซึ่งร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ ยว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  ผมได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาทราบแล้ว  ขอให้ดูรายละเอียด
ตามเอกสาร  ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในร่างระเบียบฉบับนี้ ขอเชิญสอบถามได้ 
ประธาน  - ผมขอถามมติทีป่ระชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565  กรุณายก
มือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

  5.6  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. 
   พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.และบ่อพัก ซอยบ้านนายอ านาจ เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 2 

ประธาน  - ขอเชิญนายกชี้แจง 
นายก  - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.และบ่อพักซอยบ้านนายอ านาจ เอ่ียมสะอาด  
งบประมาณ  1,660,000  บาท  เมื่อคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2564  ลงวันที่  
16  สิงหาคม  2564  1,660,000  บาท และองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยได้ด าเนินการจัดหาพัสดุฯ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และได้ท าสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุขนิรั ญ รุ่งเรือง  วงเงิน  
1,657,700  บาท  แต่เนื่องจากเส้นทางการด าเนินการในโครงการบางช่วงมีปัญหากับพื้นที่ข้างเคียง  เนื่องจากพ้ืนที่ที่
ด าเนินการก่อสร้างมีเจ้าของพ้ืนที่มาอ้างว่าการด าเนินการอาจเข้าในพ้ืนที่ของตนเอง  
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ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยจึงได้สั่งหยุดงาน และสอบเขตรังวัดที่ดินให้ชัดเจนก่อน  และใน
วันที่  11  กรกฎาคม  2565  เจ้าหน้าที่ท่ีดินและเจ้าของที่ดินและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตรวจสอบรังวัดเพ่ือให้
เกิดความชัดเจน และสรุปได้ว่าอบต.ต้องขยับการท าถนนช่วงที่ 2 เข้ามาอีก  ท าให้ช่วงที่ 1 ต้องลดความยาวลงเพ่ือให้
สอดรับกัน  ผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงเพ่ิมเติมต่อครับ 

พรอนันต์ - ตามที่ท่านนายกได้กล่าวแล้วนั้น  เพ่ือท าให้การด าเนินการก่อสร้างถนนในช่วงที่ 2  
ด าเนินการไปได้ด้วยดีและถูกต้องจึงต้องลดความยาวของถนนในช่วงที่ 1  เพ่ือไม่ให้ช่วงที่ 2 เกินเข้าไปในที่ของเอกชน  
จึงไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบเดิมที่ก าหนดในสัญญาจ้างก่อสร้างได้  จึงขอปรับลดความยาวของถนนช่วงที่ 1  
จากเดิมยาว 124.00 เมตร  ปรับลดเหลือ  122  เมตร  และปรับลดจากสัญญาลง เป็นเงิน  7,151.89 บาท  ตาม
รายละเอียดที่แจกให้ทุกท่านครับ 

พจมาน  - ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของระเบียบและอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนะคะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้
เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร  แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการ
เบิกจ่าย  โดยได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย  ดังนั้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงต้องได้รับ
อนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 30  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่าย 
ดิฉันขอชี้แจงเพียงเท่านี้ 

ประธาน  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญสอบถามได้ 
ประธาน  - ผมขอถามมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาท่านใดควรอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.และบ่อน้ า  ซอยบ้านนายอ านาจ  
เอ่ียมสะอาด หมู่ที่ 2  กรุณายกมือ 

ที่ประชุม - มีสมาชิกยกมือ  6  คน คือ  นายสหภาพ  กะเปราะน้อย  นายสมร  ทองตัน  นาย
แมน  เปียยะบุตร  นายศรัทธา  เจือหอม  นายชูชาติ  ทรัพย์ทวี และนางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 

ประธาน  - สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อ่ืน ๆ  
 ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนขอเชิญ 
 ชูชาติ  - ไม่ทราบว่าถ้าสมาชิกจะไปอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมายของสภา ไม่ทราบว่าจะมี
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร 
 ประธาน  - ในเรื่องนี้ผมขอให้หัวหน้าส านักปลัดช่วยดูเรื่องหลักสูตรการอบรมให้ด้วย ถ้าเป็นไป
ได้จะทันในช่วงปลายปีนี้หรือไม่อย่างไร 
 พจมาน  - ดิฉันเห็นว่าตอนนี้ใกล้จะปิดงบประมาณแล้ว การอบรมควรจะเป็นงบประมาณหน้า 
เนื่องจากเกรงว่าการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการจะไม่ทันงบประมาณปีนี้ 
 ประธาน  - สรุปว่าดูหลักสูตรการอบรมของสภาเพ่ือเข้ารับการอบรมในปีงบประมาณหน้า เพ่ือ
การท างานจะได้สะดวก 
 ที่ประชุม - รับทราบ 
 อัชรา  - ดิฉันขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งทุกท่านคงได้รับหนังสือเชิญเข้ารับการ
อบรมในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมไอธารา รีสอร์ท เกี่ยวกับเรื่องการท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยากให้สมาชิกทุก
ท่านและผู้น าทุกๆ คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 – 8.30 น. และในเวลา 08.30-
09.00 น. พิธีเปิด หลังจากนั้นก็เป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้วย 
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 ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธาน  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอเลิกประชุม 

   เลิกประชุมเวลา  14.30  น. 
 
 

       นางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์ 
                    (นางสาวเบญจวรรณ  ปานพันธ์) 
    เลขาฯ / ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

             นายสหภาพ  กะเปราะน้อย 
   ( นายสหภาพ  กะเปราะน้อย ) 

                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
 
 
 
       นายศรัทธา  เจือหอม     นายสุพร  พุกพัน   นายบุญช่วย  ทรัพย์
ทวี 
      (นายศรัทธา  เจือหอม)   (นายสุพร  พุกพัน)  (นายบุญช่วย  ทรัพย์ทวี) 
  ประธานคณะกรรมการตรวจฯ          กรรมการฯ                 เลขาฯ 


